



รายงานข่าวเด่นประจำสัปดาห์ที่ 19-25 ธันวาคม 2559

แองโกลา

❖ ภายในปี 2016 แองโกลาผลิตน้ำมันได้เฉลี่ยถึงวันละ 1,775,000 บาร์เรล ซึ่งถือว่าเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบอันดับหนึ่งของทวีปแอฟริกา แชนหน้าไนจีเรียที่ผลิตได้เฉลี่ยวันละ 1,468,000 บาร์เรล เป้าหมายการผลิตน้ำมันของแองโกลาร้อยละ 90 เน้นเพื่อการส่งออก แนวโน้มการผลิตที่เพิ่มขึ้นเริ่มมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ประเทศแองโกลาเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 3 ของกลุ่มประเทศสมาชิกผู้ส่งออกน้ำมัน (โอเปค) รองมาจากอิรักและคูเวต กระทรวงการคลังเปิดเผยว่าในระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมาแองโกลาขายน้ำมันได้เฉลี่ยบาร์เรลละ 36 ดอลลาร์สหรัฐ แต่เพื่อต่อสู้กับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและปัญหาค่าเงิน ราคา น้ำมันจึงลดลงมาที่ 12 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล

❖ ประธานหอการค้าแองโกลา-จีนเปิดเผยว่า นักธุรกิจจากจีนและแองโกลากว่า 600 รายต้องการร่วมมือกันลงทุนในภาคเศรษฐกิจต่างๆ โดยเฉพาะในภาคเกษตรอุตสาหกรรมและโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งนักธุรกิจมีความเชื่อมั่นในการลงทุนในเมืองหลวงของแองโกลาแต่ยังไม่มี ความมั่นใจในการลงทุนในต่างจังหวัด ทางหอการค้า แองโกลา-จีนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนของผู้ประกอบการทั้งจากจีนและแองโกลารวมทั้งการแลกเปลี่ยนทางด้านเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจแบบปลอดภัยและโปร่งใส

โมซัมบิก

❖ หน่วยข่าวกรองเศรษฐกิจศาสตร์เผยว่าปี 2016 เศรษฐกิจของโมซัมบิกคาดว่าจะขยายตัวเพียงร้อยละ 3.6 ซึ่งขยายตัวน้อยที่สุดในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา และ GDP ของปี 2017 คาดว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 4.2 เป็นผลมาจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในภาคส่วนของอุตสาหกรรมเหมืองแร่โดยเฉพาะอุตสาหกรรมถ่านหินที่มีราคาสูงขึ้นในตลาดต่างประเทศ ส่งผลให้การคาดการณ์ GDP ในปี 2018 อาจอยู่ที่ร้อยละ 4.6 และอาจจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 5.3 ในปี 2019 และคาดว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในปี 2018 ทั้งนี้จะยังไม่มีการลงทุนทางด้านบริการและด้านก่อสร้าง





แซมเบีย

❖ วิฤติเศรษฐกิจแซมเบียจากปี 2015 ยังคงส่งผลกระทบต่อต่อเนื่องมาจนถึงปี 2016 รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง นายเฟลิกซ์ มูตาติ เผยว่าประเทศต้องเผชิญวิฤติเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องยาวนานซึ่งในปี 2016 การขยายตัวของเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 3 จากที่คาดการณ์ไว้ที่ร้อยละ 5 และภายในปี 2017 แซมเบียคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 วิฤติเศรษฐกิจตกต่ำของแซมเบียย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ปี 1998 ซึ่งรวมถึงการลดราคาทองแดงในตลาดต่างประเทศ ผลกระทบจากภัยแล้งที่ทำให้ระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำไม่เพียงพอกับการทำเกษตรกรรม ในภาคอุตสาหกรรมได้มีการเรียกร้องให้ดำเนินการขึ้นเต็ดขาดเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาคเพื่อปูทางไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ทั้งนี้แซมเบียได้วางแผนด้านการเงินกับกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ซึ่งในปี 2017 แซมเบียวางแผนที่จะลดค่าใช้จ่ายของรัฐบาลและปลูกฝังวินัยทางการคลังมากขึ้น

